



คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”

ที่ ๑๔๙/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษา
เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)”

ด้วย สำนักบริหารการมัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และเรียนดี มีความสุข จึงได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมความโดดเด่นของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อประกาศให้สาธารณชนได้รับรู้ เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ปกครองมีข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาที่มีความโดดเด่นในแต่ละด้าน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสทางการศึกษา

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์	ผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
นางสาวไพลิน เปรมกมล	รองผู้อำนวยการ	รองประธานกรรมการ
นางสาวณัฐกานต์ สุทธิจิตร์	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
นางสาวลัดดา สุขภูดี	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายเกษม เมฆาทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางนงพงา อีสอาด	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวอัจฉรา พรรณสุขล	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวสมาพร สมสืบ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ

- หน้าที่
๑. ร่วมวางแผน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหาให้กับกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
 ๒. กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

คณะกรรมการดำเนินงาน

นางสาวไพลิน เปรมกมล	รองผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
นางสาวสมาพร สมสืบ	ครู ชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
นางสาวชญาภา ลีวรรณ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
จำสืบเอกธนพล สูงกลาง	ครู	กรรมการ
นายธนกฤต ว่องธัญญากรณ์	ครู	กรรมการ
นายณัฐวุฒิ สายันต์	ครู	กรรมการ

นางสาวจันทนา กิ่งพุดิ

ครู ชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. วางแผน ประชุม กำหนดรูปแบบเขียนรายงานตามประเด็นการพิจารณา และการจัดเตรียมข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๒. ติดตามกระบวนการดำเนินงานแต่ละด้าน กำกับ ดูแลการทำงาน ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการจัดเตรียมข้อมูล

ด้านภาษา

นายรัฐวุฒิ สายันต์	ครู	ประธานกรรมการ
นางกัญญาชัยญ์ เหมือนเตย	ครู ชำนาญการ	รองประธานกรรมการ
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสุคนธา ณรงค์เดชา	ครู	กรรมการ
นายกันตภณ วาทะพุกกณะ	ครู	กรรมการและเลขานุการ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชญาภา ลีวรรณ	ครู ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์	ครู ชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
นายภูวดล สำลี	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวนัฐฐาภรณ์ ใหญ่ยอด	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวณัฐมนตร์ สุขสม	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวอาทิตญา นาคกลิ่น	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา	ครู	กรรมการ
นางสาวพัชฌมณธ์ ทิพย์สง	ครู	กรรมการ
นางสาวสโรชา ชันธวิธิ	ครู	กรรมการ
นายธนกฤต ว่องธัญญาภรณ์	ครู	กรรมการ
นางสาวพัชรี บัวอาจ	ครู	กรรมการ
นายพิทยา ขุนน้อย	ครู	กรรมการและเลขานุการ

ด้านการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

จำสิบเอกธนพล สูงกลาง	ครู	ประธานกรรมการ
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง	ครู ชำนาญการ	รองประธานกรรมการ
นางสาวโสภิต สุจิตตกุล	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย	ครู	กรรมการ
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์	ครู ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่	ครู ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
นายวันเฉลิม อุลิต	ครู ชำนาญการ	รองประธานกรรมการ
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย	ครู	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่
๑. ศึกษารายละเอียด ข้อมูล ประเด็นการพิจารณาในด้านที่รับผิดชอบ
 ๒. จัดประชุม ระดมความคิด เพื่อประเมินระดับคุณภาพตามประเด็นการพิจารณาต่าง ๆ และจัดทำข้อมูลนำเสนอ
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อการพัฒนา นักเรียนตลอดจนนำโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและเป็นไปตามระเบียบทางราชการโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”